

Số: 25/BC-BDT

Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 4 năm 2020

BÁO CÁO
CÔNG TÁC DÂN TỘC THÁNG 4
NHIỆM VỤ CÔNG TÁC DÂN TỘC THÁNG 5 NĂM 2020

1. Một số tình hình nổi bật ở vùng dân tộc

Về nông nghiệp:

Nhìn chung, vụ Đông Xuân gieo cấy đúng khung lịch thời vụ, đảm bảo diện tích, cơ cấu giống. Tuy nhiên do thời tiết nắng hạn kéo dài nên hiện có hơn 50 ha cây lúa ở huyện Nam Đông bị thiếu nước. Trước tình hình đó, Lãnh đạo UBND huyện Nam Đông đã chủ động, đưa ra nhiều phương án để chống hạn và triển khai thực hiện thêm dự án trồng cam, chuối, dứa nhằm nâng cao đời sống cho người dân; bệnh khảm lá sắn cũng đang gây hại nhiều ha sắn trên địa bàn xã Hồng Hạ và xã Hương Nguyên huyện A Lưới, nguy hiểm hơn bệnh này không có thuốc đặc trị. Phòng NN&PTNT huyện đã phối hợp với UBND các xã tiến hành huy động lực lượng tiêu hủy diện tích bị nhiễm nặng (từ 70% trở lên) và vận động nông dân tiêu hủy. Bên cạnh đó, tiếp tục điều tra, tập trung phát hiện, thống kê diện tích nhiễm, khoanh vùng ổ dịch, xử lý triệt để những diện tích bị bệnh, tránh lây lan và chuẩn bị các phương án để tiến hành xử lý nếu diện tích nhiễm bệnh gia tăng trong thời gian tới.

Trong thời gian tới, người dân đang làm công tác chuẩn bị thu hoạch vụ Đông Xuân và đồng thời làm tiến hành chuẩn bị gieo xạ vụ Hè Thu. Công tác Bảo vệ thực vật: Kiểm tra theo dõi quá trình phát triển của sâu, bệnh hại trên đồng ruộng.

Về chăn nuôi:

Các huyện chỉ đạo, hướng dẫn người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; tăng cường công tác kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ. Xây dựng kế hoạch thực hiện hiệu quả việc ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp đối với khả năng bệnh Dịch tả lợn Châu phi xâm nhiễm vào địa bàn huyện, kịp thời dập dịch lở mồm long móng ở gia súc.

Về giáo dục:

Tháng 04, do còn ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19, theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, toàn bộ các trường học ở các cấp học trên địa bàn vùng đồng bào DTTS học sinh đều tiếp tục được nghỉ học. Tuy nhiên, Thầy và trò các huyện vùng cao đã sử dụng nhiều biện pháp hiệu quả giúp các em học sinh tiếp thu kiến thức trong mùa dịch tùy vào tình hình thực tế của mỗi địa phương.

Qua năm tình hình, các hoạt động trao đổi bài vở 100% phải thông qua ứng dụng công nghệ thông tin. Đồng thời, sử dụng các bài giảng sẵn có trên mạng, đã qua kiểm duyệt để có sự sàng lọc, chuẩn hóa kiến thức, giúp học sinh tiếp cận các nguồn kiến thức chính thống. Qua đó đã giúp các em không bỏ bê việc học trong thời gian nghỉ dài ngày.

Về Y tế:

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 2593/UBND-YT ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã ở vùng DTTS và MN đã chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan liên quan thường xuyên cập nhật danh sách, truy vết, áp dụng biện pháp phù hợp đối với tất cả các trường hợp có nguy cơ, tiếp xúc với người bệnh, người qua lại “ổ dịch”; tiếp tục kêu gọi người dân qua lại các “ổ dịch” khai báo y tế và yêu cầu liên hệ để được xét nghiệm; tiếp tục khẩn trương thực hiện rà soát, kiểm tra y tế, cập nhật tình hình sức khỏe của những người đã nhập cảnh từ ngày 08 tháng 3 năm 2020 nhưng chưa áp dụng cách ly, lập danh sách những người đã tiếp xúc trực tiếp, tiếp xúc gần để phân loại sàng lọc, áp dụng biện pháp cách ly phù hợp (cách ly tập trung, tại nhà, cơ sở lưu trú).

Sáng ngày 10/4/2020, tại khu cách ly Trung tâm Y tế huyện A Lưới, Ban chỉ đạo phòng chống dịch của huyện do ông Lê Quang Phú – Giám đốc TTYT – Phó BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện A Lưới tổ chức trao giấy ra viện và chứng nhận hết thời gian cách ly y tế theo quy định của Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cho ông Ku Đi ở bản Ka Lô – huyện K Lum – Lào. Việc làm này thể hiện tình cảm anh em giữa hai nước Việt – Lào, dù trong tình hình khó khăn phòng chống dịch bệnh trong nước, vẫn tiếp đón, điều trị cho nhân dân bản gần biên giới Việt Nam.

Đồng thời, thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện A Lưới cho biết, tại cuộc họp giao ban trực tuyến của UBND tỉnh sáng 1/4, lãnh đạo Sở Y tế đã thông báo trường hợp bà P.T.H, trú tại thị trấn A Lưới (người trở

về từ bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội) có kết quả âm tính với COVID-19. Ngay sau khi có thông tin, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện A Lưới đã chỉ đạo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị trấn A Lưới dỡ bỏ lệnh cách ly đối với các trường hợp tiếp xúc gần (F2) và thông báo cho 20 hộ dân/75 nhân khẩu tại tổ dân cư số 8, tổ dân phố 6 thị trấn A Lưới trở lại sinh hoạt bình thường. Đồng thời, thực hiện cách ly toàn xã hội 15 ngày theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Về văn hóa:

Do ảnh hưởng, tác động của dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng đáng kể đến các hoạt động văn hóa - xã hội. Nhiều lễ hội văn hóa, thể thao trong tháng 04 tạm dừng hoạt động. Lãnh đạo tại các địa phương yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công khai, minh bạch thông tin trên các phương tiện truyền thông liên quan đến tình hình và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi xuyên tạc, đưa tin sai sự thật về tình hình dịch Covid-19 gây hoang mang, lo sợ cho người dân.

Về quốc phòng-an ninh:

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tại khu vực biên giới miền Trung nổi lên tình trạng đưa đón người vượt biên trái phép từ Lào về Việt Nam nhằm né tránh cách ly. Để "vá" lỗ hổng này, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) các tỉnh khu vực này đã phải căng mình tuần tra, kiểm soát đường mòn, lối mở, cũng như tích cực tuyên truyền vận động để người dân bản địa phối hợp ngăn chặn. Đại diện lãnh đạo Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đốt thuộc BĐBP tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, chỉ trong 6 ngày đầu tháng 4, đơn vị kịp thời phát hiện 21 đối tượng vượt biên trái phép từ Lào về Việt Nam. Sau khi lập biên bản vi phạm và tiến hành các bước kiểm tra y tế, đo thân nhiệt, lấy phiếu khai báo thông tin và khai báo y tế, các đối tượng đều có tình trạng sức khỏe tốt, không có trường hợp nào biểu hiện ho, sốt nên đơn vị đã bàn giao cho Trung tâm y tế huyện A Lưới thực hiện cách ly y tế theo quy định.

Cùng với đó, các chốt chặn còn tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, chủ động đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là cảnh giác, đấu tranh với các hành vi lợi dụng dịch bệnh để buôn lậu.

2. Tình hình thực hiện công tác dân tộc tháng 4 năm 2020

Trong tháng 04, dưới sự lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và địa phương, Ban Dân tộc đã tổ chức thực hiện đạt kết quả cao các nhiệm vụ chính như sau:

- *Công tác tham mưu UBND tỉnh:*

+ Đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 và đề xuất định hướng giai đoạn 2021-2025; Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực thuộc tiểu dự án 2, dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

+ Tham mưu UBND tỉnh ban hành các kế hoạch theo Chương trình công tác năm và Chương trình công tác tháng 4 của UBND tỉnh gồm: Kế hoạch Điều tra khảo sát ứng dụng dịch vụ công của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020, Kế hoạch tiếp nhận, sử dụng kết quả điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 DTTS trên địa bàn tỉnh, Kế hoạch Điều tra, khảo sát thực trạng thanh niên DTTS trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tốt nghiệp từ THPT đến sau ĐH chưa có việc làm để định hướng đào tạo nghề, tìm việc làm và xuất khẩu lao động.

+ Tham mưu UBND tỉnh thực hiện các chính sách đối với đối tượng thuộc các xã sắp xếp theo Nghị quyết 834/NQ-UBTVQH14.

- *Công tác báo cáo định kỳ và đột xuất:* Báo cáo tổng kết, đánh giá thực hiện chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 và đề xuất giai đoạn 2021-2025; Báo cáo Kết quả tuyên truyền công tác dân tộc, chính sách dân tộc quý I năm 2020; Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.

- *Hoàn thành các Kế hoạch:* Kế hoạch phân định các xã, thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số” tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020; Kế hoạch kiểm tra kết quả triển khai, thực hiện Chương trình 135 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Kế hoạch kiểm tra công tác triển khai, thực hiện chính sách theo QĐ số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ năm 2020; Kế hoạch kiểm tra công tác triển khai, thực hiện chính sách theo QĐ số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ năm 2020; Giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo năm 2020.

- Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo: Đã ban hành các quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu đối với bà Nguyễn Thị Thái – công chức Ban.

Ngoài ra, Ban Dân tộc đã thực hiện nghiêm 15 ngày cách ly xã hội, yêu cầu cán bộ công chức làm việc qua mạng, đảm bảo thông suốt.

3. Nhiệm vụ công tác dân tộc tháng 5 năm 2020

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2020 của cơ quan, Ban Dân tộc tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 05/2020 như sau:

- Hoàn thành báo cáo CTDT tháng 5, nhiệm vụ tháng 6 gửi các cơ quan liên quan; Báo cáo tình hình công tác an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội vùng DTTS và MN tháng 5 năm 2020; Báo cáo sơ kết công tác TĐKT 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng còn lại.

- Xây dựng Quyết định thành lập đoàn thanh tra và tiến hành thanh tra kết quả triển khai, thực hiện chính sách theo Quyết định 12/QĐ-TTg theo Kế hoạch đã ban hành; Xây dựng văn bản và đề nghị các địa phương báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu thiên niên kỷ tại vùng DTTS và MN theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Xây dựng chương trình công tác tháng 6 của Ban.

- Hoàn thành tổng hợp rà soát, phân định khu vực I, II, III theo Nghị quyết 12 của Chính phủ từ các địa phương, tổ chức thẩm định và họp thống nhất kết quả rà soát, phân định khu vực.

- Hoàn thành tổng hợp nhu cầu vốn theo Quyết định 2085/QĐ-TTg trình Sở Tài chính thẩm định trước khi trình UBND tỉnh ban hành thông báo vốn.

- Tổ chức triển khai một số hoạt động thuộc Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết theo Quyết định 498/QĐ-TTg; Quyết định số 1898/QĐ-TTg về “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS giai đoạn 2018-2025”; Quyết định số 1008/QĐ-TTg ngày 02/06/2016 của Thủ tướng Chính phủ về "Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025"; các hoạt động của Đề án Tăng cường vai trò của NCUT trong ĐB DTTS; Tổ chức các lớp tập huấn theo kế hoạch đề ra; Tổ chức các lớp tập huấn cho NCUT theo Quyết định 12/QĐ-TTg.

- Hoàn thành tham mưu mục lục bản tin Dân tộc và Miền núi quý II và phát hành công văn mời các cá nhân tham gia viết bài cho Bản tin Dân tộc và

miền núi quý II; Công văn gửi các địa phương về báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm để tổng hợp.

- Phối hợp với các phòng, bộ phận tổ chức kỷ niệm 74 năm thành lập cơ quan công tác dân tộc; Rà soát danh sách cán bộ đủ điều kiện nâng lương định kỳ và trước thời hạn 6 tháng đầu năm; Tham mưu công tác chuẩn bị cho Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm.

Trên đây là báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác dân tộc tháng 4 và nhiệm vụ tháng 5 năm 2020 của Ban Dân tộc. Kính mong được sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban Dân tộc, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự phối hợp của các sở, ban, ngành chức năng để thực hiện có hiệu quả công tác tại địa phương./.

Nơi nhận:

- UBNDT;
- UBND tỉnh;
- Vụ địa phương I;
- Ban Dân vận TU;
- Sở KH&ĐT;
- Phòng PA02;
- Lãnh đạo Ban;
- Lưu: VT,CSDT.

**KT.TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Lê Văn Cường